

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(Research Subject Information Sheet)

ชื่อโครงการวิจัย ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมแพทยทหารเรือ
วันที่ชี้แจง2554
ชื่อผู้วิจัย นาวาเอกหญิง ธนพร แยมสุตา
สังกัด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โทรศัพท์ 02-4752515 (มือถือ) 081-2058115
ผู้ให้การวิจัย กรมแพทยทหารเรือ

เรียนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบ

ท่านได้รับการเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ สิ่งสำคัญก่อนที่ท่านจะตกลงใจเข้าร่วมหรือไม่ โปรดอ่านข้อความในเอกสารนี้ทั้งหมด หากท่านไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ ท่านสามารถสอบถามผู้วิจัยจนเข้าใจเสียก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ต้องเป็นความสมัครใจของท่าน ไม่มีการบังคับหรือชักจูง การไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวจากการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

กระแสของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางการบริหารเกิดขึ้น ได้แก่ การปรับลดขนาดองค์กร เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ การแข่งขันขององค์กร ในระบบทุนนิยมทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องเร่งการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการ โดยนำเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ให้หน่วยงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยที่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสม

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาระดับความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมแพทยทหารเรือ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผาสุกและความพึงพอใจของ

บุคลากร กรมแพทยทหารเรือ

เหตุผลที่ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัย เนื่องด้วยท่านเป็นบุคลากรของกรมแพทยทหารเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมแพทยทหารเรือเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี การวิจัยนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมโครงการวิจัย จำนวน 400 คน

ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้หากท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้หากท่านปฏิบัติงานในกรมแพทยทหารเรือน้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานหลังวันที่ 30 เมษายน 2553)

ท่านต้องทำอะไรบ้างหากเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

หากท่านมีคุณสมบัติตรงกับที่โครงการวิจัยกำหนด ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลในเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยฉบับนี้ และลงนามในแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมโครงการ

ไม่มีการจัดกระทำใด ๆ แก่ท่านนอกเหนือจากขอให้ท่านตอบแบบสอบถามฉบับที่แนบมานี้

ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย

การเข้าร่วมโครงการวิจัยของท่านในครั้งนี้ ไม่ส่งผลใด ๆ ต่อท่าน ไม่ทำให้ท่านเกิดความเสียหายใด ๆ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่อาจทำให้ท่านต้องเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลาประมาณ 20 นาที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย

ท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการวิจัยนี้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยต่อกรมแพทยทหารเรือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากร เพื่อสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากรของกรมแพทยทหารเรือในอนาคต

การรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

คำตอบจากแบบสอบถามที่ได้รับจากท่าน ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดที่สามารถบ่งชี้ไปถึงตัวท่าน จะนำข้อมูลมาลงรหัส จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสซึ่งสามารถเข้าถึงโดยผู้วิจัยเท่านั้น แล้วจึงนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลไว้หลังการวิจัยเสร็จสิ้น 1 ปี

ท่านจะติดต่อผู้ใดหากท่านรู้สึกว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีข้อสงสัย

ระหว่างการทำเนิการวิจัย หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นาวาเอกหญิง ธนพร แยมสุดา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โทรศัพท์ 02-4752515 (มือถือ) 081-2058115 หรือ เลขานุการคณะกรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ โทรศัพท์ 02-4752509